

Ngày 19/4/2019 tại Hội trường UBND phường Ngọc Châu, Ban Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hải Dương đã tổ chức thành công Chung kết Hội thi “Vẽ đẹp đội viên” năm học 2018-2019.



Đến tham dự và đồng hành Hội thi có đồng chí Nghiêm Xuân Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn trưởng Thành đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố; đồng chí Hoàng Minh Liên, Phó Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Thành đoàn. Về phía đội ngũ thành phố có đồng chí Bùi Thế Quỳnh Nga, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành phố; đồng chí Phạm Xuân Bích, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành phố; đồng chí Đinh Thế Phương Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Vũ Công Thuận, UVBTV Thành đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Lệ Chi, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố cùng các đồng chí đi đầu tiên cho các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành Hội thi; các đồng chí Trưởng ban đồng hành, HĐND, lãnh đạo UBND phường Ngọc Châu và gần 200 bạn đội viên thi đấu nhiệt tình của thành phố đến cổ vũ cho các thí sinh tham gia.

Tham gia vòng thi Chung kết có 10 thí sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn thành phố.

Đây chính là 10 gương mặt đời viên tiêu biểu, xuất sắc đã vượt qua vòng thi Bình chọn qua mạng. Đến với vòng thi Chung kết, các thí sinh sẽ trải qua các nội dung thi gồm: Thi trang phục thời trang, thi diễn đố vui đố mẹo duyên dáng, cá tính, năng động, phù hợp lứa tuổi, thẩm mỹ của thí sinh nữ Việt Nam và thi tài năng thông qua hình thức sân khấu hóa như: Hát, múa, khiêu vũ, kể chuyện, ngâm thơ, đóng kịch, hùng biện... Trải qua hai phần thi trang phục thời trang và tài năng, Ban Giám khảo sẽ chọn ra 6 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi tiếp theo. Trong vòng thi này, các thí sinh lồng ghép trình diễn các câu hỏi về kiến thức Đoàn TNTP Hồ Chí Minh, về những tình huống liên quan đến hoạt động Đoàn và phong trào thi đua nữ sinh tại các nhà trường.



Trải qua 03 phần thi sôi nổi, cam go và hấp dẫn, chung cuộc Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất cho em Bùi Minh Anh, liên đội lớp 6C, liên đội trường THCS Lê Quý Đôn; 02 giải nhì được trao cho em Nguyễn Thị Khánh Huyền, chi đội 7G, liên đội trường THCS Võ Thị Sáu và em Trần Ngọc Diễm Hương, chi đội 8E, liên đội THCS Ngọc Châu. Ngoài ra, BTC còn trao 04 giải Ba, 03 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham dự hội thi; trao giải “Tài năng nhất” và giải “Độc đáo yêu thích nhất trên mạng Internet” cho các thí sinh tham dự hội thi.

Hội thi “Vẻ đẹp đội viên” là một trong những hoạt động thi đấu thực tiễn nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, là dịp để các em thể hiện những kiến thức, tài năng, niềm yêu thích hoạt động Đội trong trường học, thể hiện nét đẹp của người Đội viên thành phố Hồ Chí Minh.





Thành đoàn Hải Dương